

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 422* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 03/ 05/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Lá thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Hôm nay là lễ Chúa Chiên Lành, Chúa Giêsu xác định : Ngài là Mục tử duy nhất của đàn chiên qua dụ ngôn “Chính tôi là cửa cho chiên ra vào”. Cách duy nhất để đến với con chiên, đó là qua cái cửa được người giữ cửa mở ra. Chính cái cửa xác định ai là kẻ trộm, kẻ cướp, và ai là mục tử. Ai không qua cửa mà vào, nhưng lại trèo qua lối khác mà vào, nghĩa là ai không đến với đàn chiên một cách chính thức, thì kẻ ấy là kẻ trộm và kẻ cướp.

Như thế, Chúa Giêsu là cửa mở ra cho chúng ta, những người tin và đi theo Chúa Giêsu, con đường sống và đây là con đường đi tới cuộc sống đời đời. Cửa này giúp chúng ta đi tới gặp gỡ Thiên Chúa. Người nào qua Ngài mà vào thì sẽ được cứu độ. Ngài như là người lái đò giúp ta vượt qua cái chết để làm cho Sức Sống vươn lên.

Như thế cửa này không phải để nhốt chúng ta lại, nhưng để bảo vệ chúng ta. Chúng ta được an toàn, được sống và sống dồi dào. Theo sự hướng dẫn của Đức Kitô Mục tử chúng ta có đời sống phong phú, bình an. Cho dù có gặp thử thách, “bị” vác thánh giá chúng ta cũng hiểu rằng đời sống chúng ta không chấm dứt trong đau khổ, trong tuyệt vọng, ... vì Chúa Giêsu là Mục tử đã đi trước dẫn đường cho chúng ta đi theo. Chúa Giêsu Mục tử là Cửa mở ra cho mọi người muốn vào, muốn đi theo Ngài đi về Thiên Chúa Cha : Chúa Giêsu là mục tử duy nhất.

Ngày nay chúng ta nghe có nhiều người xưng mình là người hướng dẫn, mời gọi người khác nghe theo lời họ : mời gọi tin vào phép lạ họ làm, tin vào lời đề nghị của họ để đọc kinh này kinh kia, tin vào vật này vật kia để khỏi tai nạn, để được cứu... Lễ Chúa Chiên lành mời gọi chúng ta hướng về Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ duy nhất của chúng ta để sau cuộc đời đi theo sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta được bình an ở bên Đấng Bình An.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

03/05/2020 CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

CHÚA CHĂN NUÔI TÔI

“Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10)

Suy niệm: Cửa ràn chiên ngăn ngừa thú dữ, cũng như trộm cướp, bảo đảm an toàn cho đoàn chiên. Người chăn chiên vừa bảo vệ chiên trong ràn, vừa chăm sóc chiên trên đường đi, vừa dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, suối nước trong lành. Thật tuyệt vời khi một người vừa đóng vai là cửa ràn chiên, vừa đóng vai là mục tử, và nhất là người mục tử đó có thể gọi tên từng con chiên, và chiên biết và nghe theo tiếng mục tử của chúng. Người mục tử đó không tiếc gì, kể cả mạng sống mình, miễn sao đàn chiên được bảo vệ, được sống và phát triển tới mức tối đa. Chúa Giê-su tự nhận mình là người mục tử như thế, Ngài nói: *“Tôi là mục tử nhân lành... hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên,”* Ngài đến *“để chiên được sống và sống dồi dào.”* Mức độ dồi dào nhất mà Đức Giê-su mang đến cho chúng ta là sự sống lại và sự sống đời đời. Để thực hiện lời Ngài nói, người Mục Tử mang tên Giê-su đã ban cho chúng ta một thứ lương thực có sức mang lại sự sống thường tồn. Đó là chính Mình Máu Thánh của Ngài.

Mời Bạn: Trong hoàn cảnh “giãn cách xã hội” vì đại dịch Covid-19, các tín hữu phải tham dự thánh lễ trực tuyến và rước lễ thiêng liêng, chúng ta cảm nhận được con đói khát lương thực thường tồn này cách cụ thể hơn bao giờ hết. Bạn hãy khắc sâu cảm nhận này để từ nay không còn thờ ơ, nguội lạnh, nhàm chán đối với bí tích Thánh Thể nữa.

Sống Lời Chúa: Thực hành rước lễ thiêng liêng nhiều lần trong ngày.

Câu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, Chúa ban chính Mình Máu Chúa để nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con khao khát Chúa và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mỗi khi đón rước Chúa.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ ĐTC mời gọi đọc kinh Mân Côi trong tháng 5, lời kinh giúp vượt qua đại dịch.

Tháng Năm là tháng mà dân Chúa bày tỏ tình yêu và lòng sùng kính đặc biệt của mình đối với Đức Trinh Nữ Maria. Đọc kinh Mân Côi tại nhà, tại gia đình, là truyền thống trong tháng này. Đây là một chiều kích gia đình mà

những hạn chế vì đại dịch đã “buộc” chúng ta đề cao giá trị của nó, kể cả về phương diện thiêng liêng. Vì vậy, ĐTC mời gọi mọi người khám phá lại vẻ đẹp của việc đọc kinh Mân côi tại nhà vào tháng 5. Chúng ta có thể đọc kinh chung với nhau, hoặc đọc riêng tùy theo hoàn cảnh. Nhưng trong mọi trường hợp, có một bí quyết để thực hiện: sự đơn giản; và rất dễ tìm, ngay cả trên internet, các mẫu cầu nguyện tốt để làm theo.

Thêm vào đó, ĐTC đề nghị với anh chị em kinh nguyện với Đức Mẹ mà anh chị em có thể đọc vào cuối buổi đọc kinh Mân Côi, và chính ĐTC sẽ đọc trong tháng 5, hiệp nhất cách thiêng liêng với anh chị em.

Kinh cầu Đức Mẹ trong cơn đại dịch do ĐTC Phanxicô soạn

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”

Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.

Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong đại dịch virus corona; xin an ủi những người mất mát và than khóc người thân của họ đã qua đời, đôi khi được an táng cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người đang lo lắng cho các bệnh nhân, những người mà vì để tránh lây nhiễm, họ không thể ở gần bên. Xin ban sự tin tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng vì tương lai không chắc chắn và vì các hậu quả kinh tế và việc làm.

Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin cầu cùng Thiên Chúa là Cha thương xót cho chúng con, để thử thách này chấm dứt, đồng thời chân trời hy vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana, xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng họ với sự tin tưởng.

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên, những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu những sự sống khác. Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.

Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh mục, những người với sự quan tâm mục vụ và dẫn thân Tin Mừng, đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người.

Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến thắng virus này.

Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc gia, để họ hành động với sự khôn ngoan, quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những người thiếu những điều cần thiết cho cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh thần liên đới.

Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động các lương tâm để thay vì những số tiền khổng lồ được dùng trong việc tăng cường và hoàn thiện các vũ khí, được dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự trong tương lai.

Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi người trên thế giới được gia tăng cảm thức mình cùng thuộc về một đại gia đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối kết tất cả mọi người, để với tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp bao nhiêu người đang sống trong nghèo đói và lầm than. Xin khuyến khích sự kiên vững trong đức tin, bền chí trong phục vụ và liên li trong cầu nguyện.

Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang gặp hoạn nạn của Mẹ và xin Chúa can thiệp bằng bàn tay quyền năng của Người để giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để đời sống bình thường có thể trở lại trong thanh bình.

Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đứcrinh Nữ Maria dịu hiền. Amen.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Làm gì trong những ngày đại dịch?.

Trong những ngày này, chúng ta không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ chung với nhau, chúng ta vẫn có thể gia tăng lòng khao khát Chúa qua đời sống cầu nguyện cá nhân hay cùng với gia đình mình, xem lễ trực tuyến, đọc và suy niệm Lời Chúa, đọc kinh thánh, lần chuỗi mân côi, nuôi dưỡng tình bác ái huynh đệ bằng cách để ý và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua cơn đại dịch này.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Anh Hùng: 50kg gạo.**